

Số: 687/PGDDT-NV

Vĩnh Thạnh, ngày 12 tháng 12 năm 2016

V/v thực hiện các biện pháp ngăn chặn
tình trạng bạo lực học đường.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc

Căn cứ Công văn số 4972/UBND-KGVX ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh yêu cầu hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện tốt các nội dung, công việc như sau:

1. Tăng cường công tác quản lý học sinh; phối hợp chặt chẽ với gia đình, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường trong công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục học sinh để phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bạo lực học đường; có biện pháp theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học.

2. Triển khai và thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

- Giáo dục mầm non: Tích hợp, lồng ghép trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ để hình thành và phát triển ý thức, hành vi, thói quen tốt, phù hợp với độ tuổi trong việc thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp mầm non, trong gia đình và cộng đồng.

- Giáo dục phổ thông (tiểu học và THCS): Nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học các môn Đạo đức, Giáo dục công dân, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; giáo dục có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm và sự phát triển của học sinh, của xã hội và của thời đại; giáo dục hành vi chuẩn mực đạo đức; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, kỹ năng sống và giá trị sống đúng đắn.

3. Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, an toàn, lành mạnh, thân thiện, xanh, sạch, đẹp. Xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường; đẩy mạnh các hoạt động thi đua “dạy tốt - học tốt”; xây dựng môi trường học có ít nhất một không gian văn hóa gắn với giáo dục lịch sử, truyền thống, ý thức công dân cho học sinh; tạo sân chơi thể thao cho học sinh tham gia hàng ngày, hàng tuần.

4. Quan tâm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động ngoại khóa cho học sinh tham gia: Tổ chức dạy hát Quốc ca, Đội ca trong nhà trường phổ thông; thường xuyên cho trẻ em mầm non nghe hát Quốc ca; thực hiện nghiêm túc, trang trọng việc hát Quốc ca, Đội ca trong lễ chào cờ; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động lao động, trực nhật, vệ sinh - trang trí trường, lớp và các công trình trong


khuôn viên nhà trường; thực hiện nghiêm túc thể dục giữa giờ, lồng ghép múa hát sân trường (múa các bài truyền thống, dân vũ hiện đại phù hợp với tâm sinh lý, lứa tuổi), hô các khẩu ngữ sau buổi tập thể dục giữa giờ; đưa võ cổ truyền vào nhà trường phù hợp với lứa tuổi và điều kiện cụ thể của nhà trường; tạo điều kiện cho học sinh thi đua làm theo 05 Điều Bác Hồ dạy; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao cho học sinh tham gia; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn tâm sinh lý, giáo dục giới tính cho học sinh trong nhà trường, bố trí, phân công cán bộ hoặc giáo viên kiêm nhiệm làm công tác tư vấn; thực hiện các hộp thư “góp ý”, “điều em muốn nói”, kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh của học sinh, cộng đồng về các vấn đề liên quan đến học sinh.

Các trường trung học cơ sở khẩn trương thành lập câu lạc bộ giáo dục kỹ năng sống, tổ chức hoạt động thường xuyên, ít nhất 01 lần/ tháng; thường xuyên sơ kết, rút kinh nghiệm, sáng tạo trong công tác tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ nhằm duy trì hoạt động và hoạt động ngày càng hiệu quả và thu hút học sinh tham gia.

Các trường thành lập đội tuyên truyền, phát thanh măng non; hàng tuần có bản tin măng non, tổ chức phát thanh trong giờ tập trung học sinh đầu giờ và giờ ra chơi.

5. Phối hợp chặt chẽ với công an, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo từng tháng, từng học kỳ và năm học về phòng, chống bạo lực học đường để tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh trong việc “nói không với hành vi bạo lực”; phát huy vai trò của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác hành vi bạo lực xảy ra đối với bản thân, bạn bè để nhà trường và gia đình có biện pháp xử lý kịp thời.

6. Hiệu trưởng các trường nghiêm túc thực hiện và báo cáo kịp thời khi xảy ra các vụ việc có liên quan đến đạo đức, lối sống của cán bộ, giáo viên, học sinh đến lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh yêu cầu hiệu trưởng các trường trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện theo tinh thần công văn./. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

